

## หวัด 2009 ระลอก 2 มาแล้ว หลังพบ นร.-ทหารเริ่มป่วย (19/11/2552)



นายวิทยา แก้วภราดัย

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 พฤศจิกายน 2552 13:53 น.

**หวัดใหญ่ 2009 รอบ 2 มาแล้ว เร็วกว่าที่คาด พบเด็กนักเรียน ทหารเริ่มป่วย คาดเริ่มระบาดระลอกใหม่ในชนบทโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ**

วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่กรมประชาสัมพันธ์ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อมอบนโยบายการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แก่สื่อมวลชนสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระลอกใหม่ ในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552-กุมภาพันธ์ 2553ว่า สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดพบว่าขณะนี้จะเริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในระลอกที่ 2 แล้ว เช่น นักเรียนในโรงเรียนต่างจังหวัด เช่น นครราชสีมา สมุทรปราการ รวมถึงทหารในค่ายทหาร ที่เริ่มมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดมากถึง 1 ใน 3 ของทั้งหมด ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ถือว่าการเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีการระบาดในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายน นี้

"มาตรการในการรับมือ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ได้มีการสั่งการโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดสธ.เตรียมความพร้อมมีการกระจายยาต้านไวรัส โอเซลทามิเวียร์อย่างเพียงพอในโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วที่สุด ซึ่งหากได้รับยาเร็วก็จะทำให้ปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะอ้วนและหญิงตั้งครรภ์ หากป่วยต้องรีบพบแพทย์ทันที" นายวิทยากล่าว

นายวิทยากล่าวต่อว่า ส่วนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่สั่งซื้อล็อตแรก 1 ล้านโดส จะมาถึงเดือนธันวาคมนี้ ส่วนล็อตที่ 2 จะมาถึงในเดือนมกราคม 2553 และให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สั่งซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 1 ล้านโดส แบ่งเป็นให้ภาครัฐ 800,000 โดส อีก 200,000 โดส ให้ภาคเอกชน เพื่อให้กลุ่มคนที่มีกำลังทรัพย์ฉีดป้องกันตนเอง ขณะที่ สธ.จะควบคุมไม่ให้ราคาสูงเกินไปจริง

ด้าน นพ.ภาสกร อัครเสวี ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในขณะนี้ ทุกจังหวัด และทุกอำเภอในประเทศไทยมีการระบาดแล้วทุกพื้นที่ แต่การระบาดยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว เนื่องจากระลอกแรกมีการระบาดในต่างจังหวัดไม่มาก ทำให้การระบาดในระลอกที่ 2 ในประเทศไทย น่าจะเริ่มมีการระบาดในชนบท โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ แต่น่าจะไม่สูงมากไปกว่าการระบาดระลอกแรก

**นพ.ไพจิตร วราชาติ** ปลัด สธ.กล่าวว่า สธ.เตรียมรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยใช้ยุทธการ 4 x 4 x 4 x 4 มาใช้ป้องกันโรค คือ 1.ให้ทุกจังหวัดดำเนินงานอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2553 ถึงกุมภาพันธ์ 2553 ยุทธการที่ 2 ดูแลกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม คือ วิทยาลัย วิทยาลัยทำงาน คนอยู่บ้าน และคนอ้วน ที่ต้องระวังและดูแลตนเองพิเศษ ยุทธการที่ 3 เน้นพฤติกรรม 4 ด้านคือ ปิดปาก ล้างมือ ลดไปพื้นที่เสี่ยง เจ็บป่วยหยุดอยู่บ้าน และ ยุทธการที่ 4 คือใช้ 4 มาตรการในการบริหารจัดการ คือ ให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประชาชนรู้ทันสถานการณ์ ร่วมมือป้องกันโรค ทุกภาคส่วนช่วยลดผู้ป่วย

ที่มา: <http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000140074>